
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ 
ครั้งท่ี 4/๒๕๕7 วันท่ี 1 พฤษภาคม ๒๕๕7 เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
--------------------------------- 

ผูเ้ข้าประชุม 
  ๑ นายชัยวัฒน์  จัตตุพร       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
  2 นายสมศักดิ์  สุทธิพงศ์เกียรติ์    รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สิงห์บุร ีแทนผู้อํานวยการ 
     โรงพยาบาลสิงห์บุร ี
  3 นายสุขสันติ  พักธรรมนัก  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าช้าง รก.ในตําแหน่งนายแพทย์  

(ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ 
  4 นางสาวนวลจันทร์  คงพานิช  นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ  
  5 นายวิทิต  บรรจง   รองผู้อํานวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสิงห์บุร ี
  6 นางศรีสุวรรณ  คล้ายด ี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี 
  7 นายธีรศักดิ์  เด่นดวง   ผูอํ้านวยการโรงพยาบาลค่ายบางระจัน 
  8 นางจินตนา  บุญพร   นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบางระจัน 
  9 นางสาวพัชรี  ตั้งเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพรหมบุร ี
10 นายวิเชียร  พันธุ์สุข       สาธารณสุขอําเภออินทร์บุรี 
11 นายสมนึก  ศรีใสด ี   สาธารณสุขอําเภอพรหมบุร ี
12 นายศิริชัย  นาคพนม   สาธารณสุขอําเภอเมืองสิงห์บุร ี
๑3 นายเทิดไทย  มีสะอาด     สาธารณสุขอําเภอบางระจัน 
๑4 นายสมภพ  พรหมจรรยา  สาธารณสุขอําเภอท่าช้าง 
๑5 นายยรรยง  นาคมา    สาธารณสุขอําเภอค่ายบางระจัน 
๑6 นายสุพจน์  อยู่สุข             หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   
17 นายวัชรพันธ์  ศรีสวสัดิ ์  หวัหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
18 นางวันดี  วิรัสสะ   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
๑9 นางยุพา  โชติกะพัฒน์         หวัหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
20 นายวีรชัย  บริบูรณ์     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
21 นางอุไรศรี  ขํานุรักษ์          หวัหน้างานส่งเสริมสุขภาพและงานยาเสพติด 
22 นางชูศรี  สิงห์บูรณ์   หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
23 นายพิพัฒน์  กว้างนอก  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
24 นายนิติธร  ษมาวิมล   หัวหน้างานนิติการ 
25 นางสาวยุพิน  ปานเดช  หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
26 นายนิรันดร ์ ปิ่นทอง   นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ แทนหวัหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
27 นางรัตนา  ตรีสาร   นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา 

คุณภาพและการมีส่วนร่วม 
28 นางสาวอนงค์นาฎ  เอ่ียมสุภา  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ แทนหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
29 นางสาวโชติกา  คําสุทธิ ์  พยาบาลวิชาชีพ 6 ว.แทนผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
     เทศบาลเมืองสิงห์บุร ี

ผู้ไม่เข้าประชุม      - 
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ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
  1 นายเดชา  สุคนธ ์   นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สคร.2 สระบุรี 
  2 นางศรีสุดา  วชัรอาภาไพบูลย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.สิงห์บุร ี
  3 นางบังอรรัตน์  ปิ่นทอง  นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสจ.สิงห์บุร ี
  4 นางนิตยา  บุญปั้น   นกัวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ  สสจ.สิงห์บุร ี
  5 นายสมพล  พวงจันทร ์  นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสจ.สิงห์บุร ี
  6 นายรังสรรค์  เชตประพันธ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ท่าช้าง 
  7 นางสิลินทิพย์  ชัยบุรินทร ์      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  รพ.ท่าช้าง  
  8 นางเกษมสุข  จันทร์งาม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.บางระจัน 
  9 นายถาวร  ปานเพ็ชร์    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.สิงห์บุร ี

  เริ่มประชุมเวลา ๑3.3๐ น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ีเป็นประธานดําเนินการประชุม 
มีวาระการประชุม ดังนี้ 
วาระพิเศษ  พิธีมอบเกียรติบัตร รพ.ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการระดับดีเด่น ของกรมอนามัย  
แก่ รพ.สิงห์บุรี และ รพ.อินทร์บุร ี

นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ กล่าวรายงาน และเชิญนายแพทย ์
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มอบเกียรติบัตร รพ.ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการระดับดีเด่น ของกรม
อนามัยให้แก่ผู้แทนจาก แก่ รพ.สิงห์บุรี และ รพ.อินทร์บุร ี 
  ประธาน  กล่าวแสดงความยินด ี

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 สสจ.นราธิวาสมีหนังสือขอความอนุเคราะห ์  รับการสนับสนุนเงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือคุณจริยา 
พรหมนวล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ปฏิบัติราชการท่ี สสอ.ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ถูกผู้ก่อการร้ายยิง
เสียชีวิต เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2557 และอีก 1 คนถูกยิง ตรวจพบว่ามีกระดูกกรามแตก ซึ่งจะทําหนังสือขอความ
ร่วมมือ ผอ.รพ./สสอ.ใหร้วบรวมเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสยีชีวิต ส่งมอบใหห้ัวหน้าฝ่ายบริหารเพ่ือดําเนินการ
ต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 1.2 เรื่องจากท่ีประชุมชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และท่ีประชุมร่วมของนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดและผู้อํานวยการโรงพยาบาล ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง 

      1.2.1 เรื่องธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข  
  1.2.1.1 การข้ึนป้าย “ไม่เอารัฐบาล”ของสถานบริการสาธารณสุขส่วนใหญ่ เป็นท่ีจับตาดูของ
หน่วยงานอ่ืนเรื่องการทุจริต พร้อมยกตัวอย่างเรื่องร้องเรียนท่ีไป ปปช. เช่น การทุจริตซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบางคน นพ.สสจ.บางแห่ง และ ผอ.รพ.ท่ีทุจริตเรื่องนํา lab มาตรวจใน รพ.ไม่จ่าย 
เงินให้ รพ. ขอให้ช่วยกันดูแล  

1.2.1.2 การจดัซื้อจัดจ้างแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยา กลุม่วัสดุการแพทย์ กลุ่มวัสดุทันตกรรม  
กลุ่มวัสดุชันสูตร และกลุ่มวัสดุสํานักงาน ขอให้จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง เรื่องระบบสวัสดิการมีได้ แต่ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี
ได้เชิญคณะทํางานประชุมเรื่องการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา โดยแบ่งคณะกรรมการเป็น 5 ชุด ทําเรื่องการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์เดียวกัน ให้เป็นราคาเดียวกันท้ังจังหวัด (One price  One product One Province) โดยดูว่ารายการ 
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ซื้อยา/เวชภัณฑ์ท่ีมีรายการมากๆ และไม่อยู่ในรายการสั่งซื้อร่วมเขตใหต้่อรองราคา ซื้อราคาเดียวกัน ส่วนเงื่อนไข
อ่ืนๆเหมือนเดิม สําหรับเรื่องวัสดุสํานักงาน ให้ฝ่ายบริหารฯเชิญผูเ้ก่ียวข้องจาก รพ./สสอ. มาประชุมพิจารณา
รายการท่ีซ้ือราคาต่างกันให้เป็นราคาเดียวกัน มอบหัวหน้าฝ่ายบริหารฯดําเนินการ 
  1.2.1.3 การโกงเวลาราชการ การมาทํางานสายของเจ้าหน้าท่ี เช่น มาตรวจ OPD สาย ขอให้
มาตรงเวลา 08.30 น. ฝากผูอํ้านวยการ รพ.ดูแล 
      1.2.2 จากการตรวจสอบของ สตง.ใน 8 จังหวัด ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี มีการทักท้วงเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1) การใช้เงินบัญชี 6 งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ต้องลงในหน่วยบริการ กันไว้ท่ีจังหวัด 
ไม่ได้  วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ดูแลประชาชน (จะใช้ในการอบรมไม่ได)้ 
  2) มาตรา 41 ทักท้วงว่า จะนําเงินไปจ่ายทดแทน ใหห้ญิงตั้งครรภ์ท่ีทําหมันแล้วท้องไม่ได ้
  3) งบลงทุนนําไปสร้างรั้ว ทักท้วงว่าไม่ถูกวัตถุประสงค์ 
  4) เงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในหน่วยโรคไต ทักท้วงว่าจ่ายให้ไม่ได้ 
  5) เงินกัน ปกติปีก่อนๆมีเงินกัน เพ่ือเป็น CF ช่วยเหลือ รพ.จะทําไม่ได้ 
      1.2.3 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าต้องแยก Purchaser กับ Provider ให้ชัดเจน สสจ.อยู่ใน 
Provider ไม่ใช่ Purchaser ดังนั้น นพ.สสจ.ต้องไม่เป็น ผอ.สปสช.สาขาจังหวัด อยู่ระหว่างเจรจาทําให้ Provider เป็น
เขต ปฏิรูปการดําเนินการในรูปเขตเป็นนิติบุคคล โดย สปสช.จะมีหน้าท่ีซ้ืออย่างเดียว ส่วนสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขและกรมต่างๆเป็นผู้คิดว่าต้องให้บริการอะไร ขณะนี้ยังมีบางเรื่องท่ีทําเก่ียวกับ สปสช.สาขาจังหวัดให้หยุด 
หรือชะลอไว้ก่อน  แต่เรื่องงบท่ีลงมาแล้ว ก็ทําไป เรื่องท่ีมีผลประโยชน์กับประชาชนหรือประชาชนจะเสียผลประโยชน์
ต้องดําเนินการ 
       1.2.4 อนาคต นพ.สสจ./ผอ.รพ.จะปฏิบัติราชการในแต่ละหน่วยงานได้คราวละไม่เกิน 4 ปี ถ้าจะอยู่ต่อ 
ต้องมีเหตุผลว่าจะดําเนินการอะไรต่อ ซึ่งต่อได้ครั้งละ 1 ปีไม่เกิน 2 ครั้ง ส่วนเรื่องการแต่งตั้งคนเข้าสู่ระบบ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 1.3 เรื่องจากท่ีประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี 
      1.3.1 ทุนการศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เพ่ือ “บุตรหลานข้าราชการ 100 ทุน”ปีการศึกษา 
2557 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทุน PIM บุตรหลานข้าราชการ ทุนเจียระไนเพชร และทุนเพชร รายละเอียด
ตามเอกสาร 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 1.4 เรื่องจาก Video conference เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2557 เรื่องไข้หวัดใหญ่ H1N1 ตอนนี้อัตรา
การป่วย/ตาย ระดับประเทศ ประมาณ 30,000 ราย/50 ราย ขอให้มีการเฝ้าระวังตาม รพ. และติดตามดูรายงาน 
ILI ถ้าเกินร้อยละ 5 ต้องจัดทําช่องทางพิเศษสําหรับกลุ่มผู้ป่วย มอบงานระบาดวิทยาดําเนินการสื่อสารไป ในส่วน
ของวัคซีนมีมาแล้ว แบ่งเป็นสําหรับบุคลากรกลุ่มเสี่ยง และประชาชนกลุ่มเสี่ยง เน้นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 65  
ปีข้ึนไป เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี หญิงมีครรภอ์าย ุ4 เดือนข้ึนไป ความจริงกลุ่มเสี่ยงจะมีอีก 2 กลุ่ม คือโรคอ้วน และ
โรคธาลสัซีเมีย เนื่องจากวัคซีนในกลุ่มบุคลากรมาก่อน จะนําไปฉีดในกลุ่มผู้ป่วยก็ได้ ขอรับการสนับสนนุไป 2,806 โด๊ส 
ได้รับจัดสรร 1,988 โด๊ส ส่งรอบแรกมาให้แล้ว 996 โด๊ส ถ้ามีกลุ่มเสี่ยงมาร้องขอเป็นเรื่องท่ีต้องดําเนินการ โดย
ให้เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ส่วนยา Tamiflu ท่ี สสจ.สิงห์บุรีมีให้เบิก และมีมาตรการการ
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ การฉีดวัคซีน ถ้าป่วยต้องหยุดงาน กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และใส่หน้ากากอนามัย 
เตรียมพร้อมและให้ยาต้านไวรัสโดยเร็ว 
  ผูป้่วยเข้าข่ายเฝ้าระวัง MERS Coronavirus  ตอนนี้มีระบาด 13 ประเทศ ประเทศท่ีระบาดหนัก 
ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดิอาระเบีย และยังมีประเทศอ่ืนๆอีก สําหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย
ประมาณ 10 ราย ตรวจแล้วยังไม่พบเชื้อ ให้เฝ้าระวัง และสื่อสารให้แพทย์ทราบด้วย (จังหวัดสิงห์บุรีไม่มีผู้ท่ีไป 
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แสวงบุญ) และมีมาตรการ Early Detection ถ้ามีผู้ป่วยเป็นไข้หวัด Pneumonia ท่ีอาศัยหรือเดินทางมาจากประเทศ 
แถบตะวันออก โดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดิอาระเบีย ในชว่ง 14 วันก่อนปว่ย ใหเ้ป็นผู้ต้องสงสัย ควร
สอบสวนโรค ทํา Nasopharyngeal Swab ทันที และมีสายด่วน 1422 สําหรับเรื่องนี ้
  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค เม่ือดําเนินการฉีดวัคซีนแล้ว ขอให้เร่งบันทึกข้อมูลโดยเร็ว  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 1.5 สสจ.สิงห์บุร ีกําหนดจัดประชุม Service plan วันท่ี 7 พฤษภาคม 2557 ในการขับเคลือ่น Service  
plan ต้องทําเชื่อมโยงปฐมภูมิด้วย มีประเด็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องคือการ Refer แล้วไม่เด็ดขาด หัวหน้ากลุ่มงานประกัน
สุขภาพ ควรจัดประชุมให้พูดคุยกัน และมอบให้นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน เชี่ยวชาญ ไปศึกษาดูงานโปรแกรม 
Thai refer ท่ีจังหวัดลําปาง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 1.6 ขอให้ สสอ.มาประชุมหาข้อสรุปบางประเด็นท่ีเก่ียวกับเรื่องของ สสอ. ในช่วงเช้าของวันท่ีประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ (กวป.) และมานําเสนอในท่ีประชุม กวป. โดยมอบให้หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ และกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเป็นหัวหน้าในการประชุม สําหรับ รพ. ถ้ามีประเด็นมอบให้นายแพทย์
ด้านเวชกรรมป้องกัน เชี่ยวชาญ เชิญประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 1.7 นายแพทยส์ุขสันติ  พักธรรมนัก กล่าวว่าได้รับโอกาสจาก นพ.สสจ.ให้มาปฏิบัติงานท่ี สสจ.สิงห์บุรี ใน
ตําแหน่ง รก.นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน เชี่ยวชาญ ประมาณครึ่งเดือนแล้ว นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และจะได้นํา
ความรูค้วามสามารถท่ีมีอยู่มาทํางานตรงนี้ เพ่ือทําให้ประชาชนมีสุขภาพดีเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
เคยทํางานในระดับพ้ืนท่ีมาก่อน มีอะไรให้ช่วยเหลือก็ยินดี  พร้อมให้ความร่วมมือทุกภาคส่วน และหวังว่าจะได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ช่วยกันผลักดันไปสู่นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และ สสจ.สิงห์บุรี ต่อไป 

ประธาน  กล่าวยินดีต้อนรับและให้ช่วยกันทํางาน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมฯครั้งท่ี 3/๒๕๕7   
ท่ีประชุม ขอแก้ไขหน้า 8 บรรทัดท่ี 31  “สสอ.อินทร์บุร”ี แก้เป็น “คปสอ.อินทร์บุร”ี 
มติท่ีประชุม  เห็นควรใหแ้ก้ไขตามเสนอ และรับรองรายงานการประชุม  

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 3.1 การเบิกจ่ายงบดําเนินการของ รพ./สสอ.ทุกแห่ง ยกเว้น สสอ.ค่ายบางระจัน 
  น.พ.วิทิต  บรรจง รพ.สิงห์บุร ี ได้รับงบฯ 321,000 บาท กลุ่มงานจิตเวช และกลุ่มงานพยาธิ
วิทยาคลินิกดําเนินการแล้ว เรื่องอยู่ท่ีการเงิน 
  นางศรีสุวรรณ  คล้ายด ี รพ.อินทร์บุรี ได้รับงบฯ 273,000 บาท กลุ่มงานเภสัชกรรม และ lab 
อยู่ระหว่างดําเนินการ คาดว่าจะเสร็จประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2557  
  ผอ.รพ.ค่ายบางระจัน  ได้รับงบฯ 93,000 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการ คาดว่าจะเสร็จภายใน
เดือนพฤษภาคม 2557 
  นางเกษมสุข  จันทร์งาม  ได้รับงบฯ 322,000 บาท ดําเนินการซื้อยาอดบุหรี่ เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 
และค่าวัสดุ รวมเบิกจ่ายแล้วประมาณร้อยละ 89.5 เหลืออีกประมาณ 3 หม่ืนกว่าบาท คาดว่าเดือนนี้จะเสร็จ  
  สสอ.เมืองฯ  ได้รับงบฯ 55,250 บาท ก่อหนี้ผูกพันร้อยละ 100 จะส่งเบิกกลางเดือนหน้า 
  สสอ.พรหมบุรี ได้รับจัดสรรงบฯ 48,250 บาท ดําเนินการครบแล้ว 
  สสอ.บางระจัน ได้รับงบฯ 80,500 บาท ก่อหนี้ 46,200 บาท คาดว่าจะใช้หมดสิ้นเดือนพฤษภาคม 2557  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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3.2 การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาของผู้ป่วยเบาหวานและการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอาย ุ
  นางบังอรรัตน ์ ปิ่นทอง ผลการตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ด้วยกล้อง Fundus Camera  
ประจําเดือน เมษายน 2557 ภาพรวมท้ังจังหวัดร้อยละ 50.01 คาดว่าเดือนถัดไป ผลงานน่าจะเพ่ิมมากข้ึน ส่วน 
การรักษาผู้ป่วยเบาหวานท่ีพบผลผิดปกติของจอประสาทตา พบว่า คปสอ.ค่ายบางระจันส่งผู้ป่วยมารับการรักษาท่ี 
รพ.สิงห์บุรี ด้วยการเลเซอร์ตา 1 ราย  และรักษาด้วยการผ่าตัด 11 ราย  สาํหรับผลการคัดกรองตาต้อกระจก
ในผู้สูงอายุ ภาพรวมท้ังจังหวัดร้อยละ 80.78 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด ท้ังหมดได้รับการอ่านผลไปแล้ว ในส่วน
ของการรักษาอาจมีค้างอยู่บ้าง  
  ประธาน  การคัดกรองตาต้อกระจก ต้องการให้ไดผ้ลงานมากกว่านี้ ท่ีพบผลผิดปกติชนิดบอด 
Blinding cataract 236 ราย ควรได้รับการผ่าตัดท้ังหมด ส่วนเรื่องเลเซอร์ตา ถ้าให้ รพ.สิงห์บุรีทําได้หรือไม่ อย่าไปส่ง
ทําทีละราย อาจใช้เลเซอร์ตาจากภายนอก หรือผ่านระบบส่งต่อระดับเขต ขอใหป้ระสานกับจักษุแพทย์ใน Service 
plan โรคตา จะทําอย่างไรให้ผูป้่วยสะดวก สําหรับเครื่อง Fundus Camera ของ รพ.ค่ายบางระจัน น่าจะหมุนเวียนไป
ได้ในทุกทีมท่ีเป็น รพช.  
  สสอ.บางระจัน  เดือนท่ีแล้วยืมเครื่องฯจาก รพ.ค่ายบางระจันมาตรวจได้ประมาณ 200 กว่าราย  
เดือนนี้จะได้นําเครื่องฯจาก รพ.ค่ายบางระจัน มาดําเนินการต่อในวันท่ี 12  
  หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  รพ.พรหมบุรีแจ้งว่า ได้ขอบริจาคเครื่องฯมาแล้ว เดือนหน้าจะ
ลงดําเนินการเต็มพ้ืนท่ี  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน เรื่องจังหวัดต้นแบบการพัฒนาและจัดบริการแพทย์แผนไทย ปี 2557 

  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ได้ทําโครงการขอไปท่ี สปสช.เขต ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้า 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 3.4 ผลการประชุมคณะทํางานทีม Primary GMP  
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  ไดเ้ชิญคณะกรรมการพัฒนาสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุใน 

ภาชนะพร้อมจําหน่าย ระดับอําเภอมาประชุมชี้แจงนโยบายและการทํางานร่วมมือกันอย่างบูรณาการเม่ือวันท่ี 8 
เมษายน 2557 จากการสํารวจสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะ พร้อมจําหนา่ยในจังหวัดสิงห์บุรีท้ังหมด 
77 แห่ง พบว่ายังไม่ได้รับอนุญาตผลิตอาหาร (รายใหม่) 43 แห่ง แยกรายอําเภอ ดังนี้ 
  อ.เมือง มีผู้ประกอบการท้ังหมด 19 แห่ง เป็นรายใหม่ 10 แห่ง 
  อ.อินทร์บุรี มีผู้ประกอบการท้ังหมด 29 แห่ง เป็นรายใหม่ 22 แห่ง 
  อ.บางระจัน มีผู้ประกอบการท้ังหมด 2 แห่ง ไม่มีรายใหม่  
  อ.ค่ายบางระจัน มีผู้ประกอบการท้ังหมด 10 แห่ง เป็นรายใหม่ 3 แห่ง 
  อ.พรหมบุรี มีผู้ประกอบการท้ังหมด 9 แห่ง เป็นรายใหม่ 3 แห่ง 
   อ.ท่าช้าง มีผู้ประกอบการท้ังหมด 8 แห่ง เป็นรายใหม่ 5 แห่ง 
ขอให้ทีมอําเภอจัดทําแผนเยี่ยมสถานท่ีผลิตผู้ประกอบการรายใหม่ส่ง สสจ. โดยการเยี่ยมจะมีแบบฟอร์มให้กรอก 
หลังจากนี้อาจมีเพ่ิมเติม ให้รายงานเข้ามาท่ี สสจ.สิงห์บุรี ช่วงวันท่ี 1 ของแต่ละเดือน 
  ประธาน  หวังว่าสิ่งท่ีผลิตออกมาจําหน่าย น่าจะผ่าน Primary GMP  และมี อย. 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 3.5 ผลการจัดงานทําบุญวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของงานใน สสจ.และหน่วยงานในสังกัด  ได้จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2557  เพ่ือเป็นสริิมงคลและ 
สืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์  ขอบคุณทุกส่วนท่ีให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วม โดยเฉพาะ สสอ.ทุกแห่ง 
ผอ.รพ.ค่ายบางระจัน และหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้ทําอาหารคาวหวานถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 
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และเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมท้ังให้ชม VTR การจัดงานวันดังกล่าว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 3.6 การจัดทําโครงการอัตราการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ลงในสถานประกอบการ 

หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพฯ จากเดือนท่ีแล้ว นําเสนอตัวชี้วัดเรื่องอัตราการฝากครรภก่์อน 12  
สัปดาห ์วิเคราะห์รายอําเภอ พบว่า อําเภอพรหมบุรีผลงานต่ํากว่าพ้ืนท่ีอ่ืนประมาณร้อยละ 30  มีข้อคิดว่าในพ้ืนท่ี
พรหมบุรีมีโรงงานมาก น่าจะมีการทํางานเชิงรุกในสถานประกอบการ  
  นางสาวพัชร ี ตั้งเจริญ  ผลงานการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห ์(ต.ค56-เม.ย57) ของอําเภอพรหมบุร ี
ในเขตร้อยละ 52.38 นอกเขตร้อยละ 38.46 ต่างจังหวัดร้อยละ 100  ภาพรวมร้อยละ 52.63  พบว่ามีหญิง 
ตั้งครรภป์ระกอบอาชีพในสถานประกอบการประมาณร้อยละ 50 มาฝากครรภต์ามเกณฑ์ แนวทางการทํางานเชิง
รุกในสถานประกอบการ ขอให้ สสจ.ประสานหน่วยงานเก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ท่ี รพ.และ
รณรงค์กระตุ้นการฝากครรภ์โดยกลุ่ม อสม./ผู้นําชุมชน ทางหอกระจายข่าว และทาง รพ.พรหมบุรี กําลังทําโครงการ
หา อสม.ท่ีเป็นต่างด้าวทํางานในโรงงาน ซึ่งจะให้มาช่วยดําเนินการเรื่องนี้ 
  ประธาน  ครั้งแรกให้ทําหนังสือขอความร่วมมือไปยังโรงงาน ถ้าไม่ให้ความร่วมมือ ให้ประสานงาน
กับอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี  

หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพฯ  ผลการดําเนินงานอัตราการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ จังหวัด 
สิงห์บุรี (ต.ค.56-มี.ค.57) ภาพรวมจังหวัดร้อยละ 58.67 แยกราย รพ.พบว่า รพ.อินทร์บุร,ี รพ.บางระจัน และ 
รพ.ท่าช้าง แต่ละแห่งมีผลงานมากกว่าร้อยละ 60 (เกินเป้าหมาย) ท่ีเหลือผลงานมากกว่าร้อยละ 50 ยกเว้น รพ.
พรหมบุรี ผลงานต่ําเล็กน้อย ข้อสังเกตข้อมูลจาก 21/43 แฟ้ม จะเห็นว่ามีการบันทึกข้อมูลล่าช้าผลงานร้อยละ 
32.84 จึงต้องเร่งรัดบันทึกข้อมูล ส่วนรายงานความครอบคลุมในพ้ืนท่ี เม่ือเทียบจํานวนหญิงตั้งครรภม์ารับบริการ
จากรายงาน E-inspection 784 ราย แต่เจ้าหน้าท่ีติดตามได ้379 ราย ขาดไปประมาณร้อยละ 50  ฝากพ้ืนท่ีดําเนินการ
เชิงรุกในการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ให้ครอบคลุมมากข้ึน  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอในท่ีประชุมและแจ้งเพ่ือทราบ 
     ๔.๑ ผู้อํานวยการ รพ.สิงห์บุร ี
     ๔.๒ ผู้อํานวยการ รพ.อินทร์บรุ ี

วาระท่ี 4.1-4.2 ไม่มีเรื่องแจ้งในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

     4.3 รก.ในตําแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ 
District Health System (DHS)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 

แห่งประเทศไทยเพ่ือการศึกษาเอเอ็ม 1467 กะโลเฮิรตช ์และสถานีเครือข่าย 11 สถานีท่ัวประเทศใน”รายการ
สุขภาพด ี4 มิติ”และมี 4 อําเภอได้รับการสัมภาษณ์ออกสื่อทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ได้แก่  

-อ.ท่าช้าง (ผม) ใหส้ัมภาษณ์แล้วเรื่อง “ไร้รอยต่อถักทอคุณภาพชีวิตทุกสิทธิเท่าเทียม เครือข่าย 
ประกันสุขภาพ อ.ท่าช้าง”  

-อ.เมือง เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงระดับสีแดงแบบองค์รวม โดย 
ทีมพ่ีเลี้ยงเครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.สิงห์บุรี” ผู้ประสานงานคือคุณเบญญาภา ปานเนียม  

-อ.บางระจัน เรื่อง “อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง มุ่งสู่ชุมชนสุขภาพดีโดยภาคีเครือข่าย” ผูป้ระสานงาน 
คือคุณเกษมสุข  จันทร์งาม  

-รพ.สต.หนองกระทุ่ม เรื่อง“นวัตกรรมแผ่นสะท้อนแสงค้นหาลูกน้ํายุงลาย”ผู้ประสานงานคือ  
สสอ.ค่ายบางระจัน  
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ส่วนกําหนดเวลาจะประสานงานให้ทราบอีกครั้ง จากข้อมูลดังกล่าวมองว่าเครือข่ายของจังหวัดสิงห์บุรี มีเรื่อง Best practice  
ค่อนข้างมาก เชิญชวนพวกเราประกวด  Best practice ซึ่งเป็นเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรค อาจทําเป็นหนังสือเพ่ือ 
เผยแพร่ไปจังหวัดใกล้เคียงต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
     ๔.๔ นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ  

วันท่ี 3 เมษายน 2557 มีการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดสิงห์บุรีมี 
ผู้สมัคร 2 คน เป็นนายช่างไฟฟ้าและนายช่างเทคนิคจาก รพ.สิงห์บุร ีจํานวนผู้มิสิทธิเ์ลือกตั้งท้ังหมด 346 คน มีผู้
มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 90.75 ผลการเลือกตั้ง นายนิคม  แสงอ่อน  นายช่างเทคนิค รพ.สิงห์บุรี  ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัด ได้คะแนนร้อยละ 79.43 จะได้ส่งเข้าร่วมทําการคัดเลือกในระดับเขตต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
     ๔.๕ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  นําเสนอโดยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
 4.5.1 การสํารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งท่ี 5 (พ.ค.-มิ.ย.57)   
  วิทยาลัยวิทยาศาสตรส์าธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จะ
สํารวจสภาวะสุขภาพประชาชนคนไทย ครั้งท่ี 5 เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพของประชาชนคนไทย ก่อนเข้าสู่ AEC ปี 
2558 โดยการสอบถาม ตรวจสุขภาพ เก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ ดําเนินการใน 20 จังหวัดใน 4 ภาคๆละ 5 จังหวัด 
ภาคกลาง ได้แก่ จ.สิงห์บุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.เพชรบุรี จ.นครปฐม และ จ.ชลบุรี สําหรับ จ.สิงห์บุรี เป้าหมาย 12 หน่วย 
(ในเขตเทศบาล 6 หน่วย และนอกเขตเทศบาล 6 หน่วย) มีตัวอย่าง 720 คน ดําเนินการในพ้ืนท่ี อ.เมือง (ต.ต้นโพธิ ์
และ ต.หัวไผ)่ อ.บางระจัน (ต.สิงห์ และ ต.บ้านจ่า) และ อ.ท่าช้าง (ต.พิกุลทอง และ ต.โพธิ์ประจักษ์) ระยะเวลา
ดําเนินการช่วงปลายเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2557 การสุ่มตัวอย่าง กระทรวงฯได้ประสานงานใหส้ถิติจังหวัดสุ่ม
ตัวอย่างประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล่าว สว่นรายละเอียดขบวนการทํางาน ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาชี้แจงและเชิญ
ประชุมอีกครั้ง  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 4.5.2 สรุปสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยาประจําเดือนเมษายน ๒๕๕7 
  นายถาวร  ปานเพ็ชร ์ อัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 3 อันดับ สูงสุด ได้แก่ 
อุจจาระร่วง รองลงมา ไข้ไม่ทราบสาเหตุ และปอดบวม ส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสิงห์บุรี (1 มค.–30 เม.ย 
57) พบผู้ป่วยท้ังสิ้น 7 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 3.29 ต่อประชากรแสนคน อ.พรหมบุรมีีอัตราป่วยสูงสุด ณ เดือนเมษายน
ไม่พบผู้ป่วย สว่นสถานการณ์โรคติดต่อท่ีสําคัญจังหวัดสิงห์บุร ีได้แก่ โรคอุจจาระร่วง ,โรคปอดบวม และโรคไข้หวัดใหญ ่
อัตราป่วยเท่ากับ 840.54 , 99.73 และ 44.16 ต่อประชากรแสนคน สัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ ่ 
จ.สิงห์บุรสีัปดาห์ท่ี 16 ร้อยละ 1.88 สว่นสถานการณ์โรคติดต่อระบบหายใจ ท่ีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ พบว่ามีจํานวน
ผูป้่วย/ตาย ได้แก่ H5N1  (ปี 2546-17 เม.ย. 57) 655/388 ราย , H7N9 (1 เม.ย.56-17 เม.ย.57) 388/115 
ราย และ MERS-CoV (20 ก.ย.55-30 เม.ย.57) 345/105 ราย สําหรับโรคท่ีต้องเฝ้าระวังในเดือนพฤษภาคม 2557 
ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ ่โรคปวดบวม โรคอุจจาระร่วง โรคสุกใส โรคไข้เลือดออก และลมแดด 

ผลการประเมินมาตรฐานทางระบาดวิทยา ได้แก่ 
  1 ประเมินมาตรฐานทีม  SRRT อ.พรหมบุรี และ อ.บางระจัน ผ่านระดับพ้ืนฐาน 
  2 ประเมินมาตรฐานระบาดวิทยา รพ.บางระจัน และ สสอ.บางระจัน ผ่านระดับดี 
ส่วน รพ.สต.พักทัน/สระแจง  ผ่านระดับดีมาก  

3 Active Search AFP รพ.สิงห์บุร/ีรพ.อินทร์บุรี/รพ.บางระจัน/รพ.ท่าช้าง ไม่พบผู้ป่วย AFP ในปี 2556  
  นายมิตร  บุษบรรณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.หนองกระทุ่ม ได้รับคัดเลือกให้
ไปประกวดคนดีศรีระบาดระดับภาค/ประเทศ ในวันท่ี 27  พฤษภาคม 2557  
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รายงานการสอบสวนผู้ป่วยเสียชีวิตโรคปอดติดเชื้อ เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2557 สสจ.สิงห์บุรีได้รับ 

รายงานจาก รพ.อินทร์บุรี ว่าพบผู้ป่วยอาการหนัก 1 ราย ได้รับการส่งต่อมาจาก รพ.บางระจัน เป็นหญิงอายุ 71 ปี  
ท่ีอยู่ปัจจุบัน ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน เริ่มป่วยวันท่ี 14 มีนาคม 2557 เข้ารับการรักษาวันท่ี 16 มีนาคม 2557  
ด้วยอาการ ไข้ ไอ มีเสมหะ ทานอาหารได้น้อย เวียนศรีษะ ผู้ป่วยมีโรคประจําตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เก๊าท์  
และโรคหัวใจ แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้น CAP (community- acquired pneumonia )  และเสียชีวิตในวันท่ี 20 มีนาคม 
2557 โดยวินิจฉัยสาเหตกุารตาย Pneumonia ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ CBC ครั้งแรกวันท่ี 16 มีนาคม 
2557  ผล WBC 11,200 cell/ml ,  Hct 46.4 % , Plt 259,000 cell/ml , N 85.8% , L 7.9% ผล CXR 
Cardiomegaly LA,LR RUL+perbilar infiltration ผล Sputum gram stain ผล gm+ Bacilli , gm+ Cocci , gm- 
Bacilli ผล Sputum cultuer No growth  ผลการเก็บตัวอย่างด้วยวิธี Nasopharyngeal Swabวันท่ี 19 มีนาคม 
2557  พบ สารพันธุกรรมเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A สายพันธุ์ H3 ได้รับผลการตรวจตัวอย่างเม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 
2557 ผู้ป่วยได้ยา Tamiflu เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2557 จากการสอบสวนโรคพบว่า ในช่วง 7 วันก่อนป่วย ผู้ป่วย
ไม่เคยเดินทางไปในพ้ืนท่ีเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่หรือต่างประเทศ ไม่มีประวัติเสี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่และสัตว์ปีก
ป่วยตาย  ประวัติรับวัคซีน 28 สิงหาคม 2556 และละแวกบ้านไม่พบมีอาการเข้าได้กับโรคไข้หวัดใหญ/่ปอดบวม มี
การเฝ้าระวังในโรงพยาบาลและชุมชน จนถึงวันท่ี 30 มีนาคม 2557 ไม่พบผู้ป่วยเพ่ิม มาตรการป้องกันและควบคุม 
โรค ได้แก่ เฝ้าระวังบุคลากร ใน รพ.บางระจัน/รพ.อินทร์บุรี เพ่ือป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และให้สุขศึกษาแก่ 
ประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขเรื่อง การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยการ “รณรงค์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใช้ 
หน้ากากอนามัยเม่ือเป็นไข้หวัด”  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
     4.6 กลุ่มงานควบคุมโรค 

4.6.1 ผลการสํารวจลูกน้ํายุงลาย ประจําเดือนเมษายน 2557 
  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค  ผลการประเมินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน (สุ่ม
ประเมิน 1 หมู่บ้าน/1 ตําบล/1 คปสอ.) พบว่าผ่านเกณฑ์ 3 อําเภอ ค่า HI เท่ากับ 0 ได้แก่  อ.ค่ายบางระจัน  
อ.พรหมบุรี และ อ.เมือง ขอบคุณผู้บริหาร/เจ้าหน้าท่ี ในพ้ืนท่ีท่ีให้ความสําคัญในการดําเนินงานควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย เดือนท่ีแล้วไปดําเนินการท่ี ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน พบยางรถยนต์มีมาก  ขณะนี ้ต.โพทะเลกําลังดําเนินการ
โครงการไข่ใหม่แลกยางเก่า 
  สสอ.ค่ายบางระจัน  อ.ค่ายบางระจันร่วมกับ อบต.โพทะเล เห็นพ้องกันใช้เงินโครงการสุขภาพ จัดทํา
โครงการไข่ใหม่แลกยางเก่า ดําเนินการไปแล้ว 3 หมู่บ้าน ได้ยางรถยนต์มากมาย กําลังหาวิธีนํายางฯไปทําประโยชน์
คาดว่าจะได้ผลระดับหนึ่ง 
  ประธาน  อาจนําไปฝังดินทําเป็นรั้ว  และฝากให้ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคด้วย เพราะมี
บางอําเภอค่า HI ยังสูงอยู่ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
     4.7 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

4.7.1 กําหนดการออกนิเทศติดตามงานและประกวดเครือข่ายดีเด่นด้านทันตสาธารณสุข ปี 2557 
ทันตแพทย์หญิงอนงค์นาฎ  เอ่ียมสุภา  แจ้งกําหนดการออกนิเทศติดตามงานและประกวด 

เครือข่ายดีเด่นด้านทันตสาธารณสุข ระหว่างวันท่ี 19-26 พฤษภาคม 2557 รายละเอียดตามเอกสาร 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

     4.8 หวัหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค วันท่ี 30 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดสิงห์บุรีจัด 
งานวันคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ร่วมกันท่ีสนามกีฬาจังหวัด 
สิงห์บุรี ในส่วนของ สสจ.สิงห์บุรีมีการจัดบูธให้ความรู้เรื่องการตรวจสารปนเปื้อนในเครื่องสําอาง ให้บริการประชาชน 
ผู้ร่วมงาน ตอบปัญหาชิงรางวัล 
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มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา  นําเสนอโดยหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
 5.1 การพิจารณาย้ายภายในจังหวัด 

มีข้าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ยื่นเรื่องขอย้ายภายในจังหวัด รุ่นเดือน 
มิถุนายน 2557 จํานวน 21 ราย รายละเอียดตามเอกสารท่ีงานทรัพยากรบุคคลแจก   (แนบท้าย) 

สรุปผลการพิจารณา ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ย้ายสถานท่ีปฏิบัติราชการ จํานวน 4 ราย ไม่เห็นสมควร 
ให้ย้าย จํานวน 17 ราย สําหรับผู้ท่ีเหน็สมควรให้ย้าย 4 ราย ดังนี ้

1 นายชวลิต  ประภากร  ตําแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ระดับชํานาญการ กลุ่มงาน 
เภสัชกรรม รพ.สิงห์บุรี เห็นสมควรใหย้้ายไปปฏิบัติราชการท่ีกลุ่มงานเทคนิคบริการ รพ.บาระจัน สสจ.สิงห์บุรี 

2 นางนภาพร  แย้มศิริ  ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสชักรรม ระดับชํานาญงาน กลุ่มงานเทคนิคบริการ 
รพ.พรหมบุรี สสจ.สิงห์บุรี เห็นสมควรใหย้้ายไปปฏิบัติราชการท่ีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สิงห์บุร ี

3 นายวิทยา  พวงนิล  ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
สสจ.สิงห์บุรี เห็นสมควรใหย้้ายไปปฏิบัติราชการท่ีกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.พรหมบุร ีสสจ.สิงห์บุร ี

4 นายทรัพย์ชัย  พันไทยศิริ  ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชํานาญงาน สอ.น้ําตาล  
สสอ.อินทร์บุรี  (ปฏิบัติราชการท่ี สอ.งิ้วราย สสอ.อินทร์บุร)ี เห็นสมควรใหย้้ายไปปฏิบัติราชการท่ี สสอ.อินทร์บุรี  
  นายแพทย์สมศักดิ์  สุทธิพงศ์เกียรติ ์รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สิงห์บุรี แจ้งว่า มีข้าราชการ
ขอย้ายมาปฏิบัติราชการท่ี รพ.สิงห์บุร ีจํานวน 1 ราย คือนางพิณนภา  ศริพันธุ์ ตําแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรม
คลนิิก) ระดับชํานาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.อินทร์บุรี  
  ท่ีประชุม  พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ย้ายไปปฏิบัติราชการท่ีกลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สิงห์บุรี  
  ประธาน  กรณีย้ายภายในจังหวัด หรือจะย้ายจากต่างจังหวัดเข้ามาภายในจังหวัด ให้นําเรื่องเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ (กวป.) เพ่ือพิจารณา กรณีมีประเด็นต้องมีตําแหน่งสับเปลี่ยนทดแทน 
หรือมีตําแหน่งว่างจึงจะให้ย้ายได ้ขอให้หน่วยงานพิจารณามาด้วย  
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามท่ีเสนอในท่ีประชุม 
 5.2 ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
  สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข  ระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง ตัง้แต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 
2557 แต่มีข้อยกเว้นว่า สามารถจ้างได้กรณีท่ีเข้าข่าย 3 ข้อ ได้แก่ 
  1 ทดแทนตําแหน่งเดิม จากการลาออก/ย้าย/เกษียณ 
  2 สายงานวิชาชีพขาดแคลน 
  3 เป็นหน่วยงานท่ีเปิดใหม่ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   กําหนดว่าถ้าเป็นการจ้างของ รพช./รพ.สต.  ตอ้งผ่านการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการบริหารกําลังคนระดับจังหวัด หรือท่ีเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน  ถ้าหากเป็นการจ้างของ รพศ/รพท.ต้องเข้า
คณะกรรมการของ รพศ./รพท. ในส่วนของ สสจ.สิงห์บุรีมีตําแหน่งท่ีจะจ้าง และทําเรื่องขออนุมัติเข้ามาเพ่ือพิจารณาใน
ท่ีประชุมนี้ ได้แก่  

-ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขของ รพ.ท่าช้าง , รพ.บางระจัน และ รพ.ค่ายบาระจัน  
-ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมของ รพ.ค่ายบางระจัน 

ท่ีเหลือยังไม่ได้ทําเรื่องขออนุมัติเข้ามา ซึ่งจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาไปพร้อมกัน ซึ่งจะมีผลย้อนหลังวันท่ี 1 เมษายน 
2557  และ รพ.ค่ายบางระจัน ขออนุมัติจ้างเพ่ิมอีก 1 ตําแหน่ง คือเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี เพ่ือทดแทน
ตําแหน่งเดิม (นักวิชาการเงินและบัญช)ี ซึ่งขอลาออกไปบรรจุเป็นพนักงานราชการ  

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติในหลักการให้อนุมัติวันท่ี 1 เมษายน 2557 ท้ังหมด  
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  ประมาณเดอืนพฤษภาคม-มิถุนายน 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล กระทรวงสาธารณสุข จะส่ง
เจ้าหน้าท่ีออกนิเทศงานบุคคลท้ัง สสจ./รพ./รพ.สต. โดยจะเน้นดูเรื่องเก่ียวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
  ประธาน  เรื่องเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ท่ีจะจ้างใหม่ให้เป็นลูกจ้างของ CUP ให้ CUP จ่ายเงิน  
แต่ให้ปฏิบัติงานท่ี รพ.สต. ส่วนเรื่องการอนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวในกลุ่มท่ีอยู่ใน รพช. ถือว่าผ่านคณะกรรมการ กวป. 
ชุดนี้แล้ว ส่วน รพท.ให้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการฯของ รพท.ด้วย 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามท่ีเสนอในท่ีประชุม 
วาระท่ี ๖ เรื่องจาก คปสอ./รพ./สสอ.ตา่งๆ 
 6.1 การดําเนินงานควบคุมโรคในพ้ืนท่ีเกิดโรคไข้เลือดออก เดือนเมษายน 2557 

-ไม่มี- 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืนๆ 
-ไม่มี- 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา 15.40 น. 

 

      นางนิตยา  บุญปั้น 
           ผูส้รุปรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


